

## การรักษาโรค อันเกิดจากไฟธาตุ หย่อน กำริบ พิการ

แพทย์แผนปัจจุบันเรียกกลุ่มโรคเหล่านี้ว่า Hypoglycemia เป็นโรคที่เกิดจาก ขบวนการ เผาผลาญพลังงาน (การควบคุมการผลิต และใช้น้ำตาลในร่างกาย) ผิดพลาด บางครั้งน้ำตาลมากเกินไป บางครั้งน้อยเกินไป (ไม่ใช่เบาหวาน) ทำให้ร่างกายมีอาการแปลกๆ แปรปรวนไปมา อาการเหล่านี้ ทางแพทย์แผนไทยว่า เป็นกลุ่มอาการของโรค ไฟธาตุ หย่อน กำริบ พิการ

อาการ	การรักษา	ยาช่วย /และกระสายยา (จะทำให้อาการหายเร็วขึ้น)
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง, เบื่อหน่ายซึมเศร้า, นอนไม่หลับ และอาการหนาวสั่นในอกลึกๆ ไม่มีสาเหตุ เนื้อตัว/มือ/เท้า มีอาการ เย็น ซา บวม ไม่มีสาเหตุ	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	ละลายน้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำมะนาว หรือ น้ำขิง เป็นกระสายยา กินวันละ ๒-๓ ครั้ง ก่อนอาหาร เช้า (กลางวัน) เย็น
มีอาการทางประสาท, จิตใจฟุ้งซ่านขาดสมาธิ, เวียนหัว ปวดหัว เป็นลมบ่อย เหงื่อแตกบ่อย มือสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ วิตกกังวล ลังเลง่าย ความจำเสื่อม บ้านหมุน ปั่นป่วนในอกในท้อง รู้สึกสับสน ฝันร้ายบ่อยๆ ชักกระตุกโดยไม่มีสาเหตุ โมโหร้าย ทนเสียงอีกกระทึก-แสงจ้าไม่ได้ ให้ปวดหัว	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	ยาหอม ที่แก้ลมวิงเวียน ๑ ช้อนชา (ยาหอมห้าเจดีย์ ยาหอมชาวมิ้น) ใช้ดอกมะลิตากแห้ง ชงน้ำร้อน ละลายยาหอมกิน กินพร้อมยาปลูกเดโช วันละ ๓ ครั้งก่อนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น แนะนำ ยาหอมอินทจักร์ ยาหอมจิตรารมภ์ ยาหอมทิพย์โอสถ อัตราส่วน ยาปลูกเดโช : ยาหอม ประมาณ 1:1 ถึง 1:2
การประสานงานของส่วนต่างๆในร่างกายเลวลง การทรงตัวไม่ดี เป็นตะคิวบ่อย เนื้อตัว/มือ/เท้า มีอาการ เย็น ซา บวม ไม่มีสาเหตุ ขัดในข้อ ปวดลึกๆในผิวหนังกระดูก ไม่มีสาเหตุ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทุกกล้ามเนื้อกระดูก หัวตัว กามตายด้าน ความจำเสื่อม มีอาการภูมิแพ้ ระบบหายใจ และคันตามผิวหนัง หายใจไม่ค่อยออก หนาวร้อนผ่าวบ่อยๆ	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	ใบบัวบกแคปซูล ๑ เม็ด + กระชายแคปซูล ๑ เม็ด กินพร้อมยาปลูกเดโช วันละ ๒ ครั้งก่อนอาหาร เช้า เย็น
กรดไหลย้อน ขัดเสปในอก หิวอย่างรุนแรงก่อนเวลา กินไม่ทันอิ่มให้อาเจียร ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดมวน	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	ขมิ้นชันแคปซูล ๑-๒ เม็ด กินพร้อมยาปลูกเดโช วันละ ๒ ครั้งก่อนอาหาร เช้า เย็น
อยากกินของหวานๆ เบื่ออาหาร หนาวร้อนแดง ปากคอแห้ง ลมหายใจและปากมีกลิ่นแปลกๆ อ้วนน้ำหนักเกิน ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะผิดปกติ	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	บอระเพ็ดแคปซูล ๑-๒ เม็ด กินพร้อมยาปลูกเดโช วันละ ๒ ครั้งก่อนอาหาร เช้า เย็น
น้ำหนักเกิน ลดความอ้วน	ยาปลูกเดโช แบบผง ๑ ช้อนชา แบบเม็ด ๒-๓ เม็ด	ยาปรับตรีธาตุ ๑-๒ แคปซูล กินพร้อมยาปลูกเดโช วันละ ๒ ครั้งก่อนอาหาร เช้า เย็น ดอกคำฝอย ๑ หยิบมือ ชงน้ำร้อน ๑ ถ้วยกาแฟ(กรองเอาแต่น้ำ) บิบน้ำมะนาว ๑ ชีกใหญ่ + น้ำผึ้ง ๑ ช้อนชา เป็นกระสายยา

หมายเหตุ อาการต่างๆที่เรื้อรัง หลังจากอาการดีขึ้นแล้ว/หายแล้ว ยังคงให้กินยาต่อไปอีกสัก ๑/๒ - ๑ เดือน เพื่อให้หายสนิท